

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

และบริษัทย่อย

งบการเงินระหว่างกาล

สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548

และ

รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

## รายงานการสอบทานงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เสนอ คณะกรรมการบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

ข้าพเจ้าได้สอบทานงบดุล รวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และงบกำไรขาดทุน รวมสำหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น รวม และงบกระแสเงินสดรวมสำหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และได้สอบทานงบดุล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และงบกำไรขาดทุน สำหรับแต่ละงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นและงบกระแสเงินสดสำหรับแต่ละงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2548 และ 2547 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้บริหารของกิจการเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลในงบการเงินเหล่านี้ ส่วนข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบในการรายงานต่องบการเงินดังกล่าวจากผลการสอบทานของข้าพเจ้า ตามที่กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาล 1 ข้าพเจ้าไม่ได้สอบทานงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมบางแห่งในต่างประเทศที่รวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาล งบการเงินระหว่างกาล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันมียอดรวมสินทรัพย์ของบริษัทย่อยและเงินลงทุนในบริษัทร่วมจำนวนเงินรวม 11,446 ล้านบาท ยอดรวมรายได้ของบริษัทย่อยและส่วนแบ่งกำไร-สุทธิของบริษัทร่วมจำนวนเงินรวม 5,415 ล้านบาท และ 8,795 ล้านบาท ตามลำดับ และยอดรวมรายได้ของบริษัทย่อยและส่วนแบ่งกำไร -สุทธิในบริษัทร่วมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ที่แสดงเปรียบเทียบ จำนวนเงินรวม 3,589 ล้านบาท และ 5,903 ล้านบาท ตามลำดับ นอกจากนี้ งบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2548 และสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันเดียวกันมีเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าว คำนวณตามวิธีส่วนได้เสียจำนวนเงิน 7,130 ล้านบาท และส่วนแบ่งกำไร -สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจำนวนเงินรวม 447 ล้านบาท และ 330 ล้านบาท ตามลำดับ และส่วนแบ่งกำไร-สุทธิของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมสำหรับงวดสามเดือนและหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2547 ที่แสดงเปรียบเทียบจำนวนเงินรวม 153 ล้านบาท และ 111 ล้านบาท ตามลำดับ งบการเงินระหว่างกาลของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าวสอบทานโดยผู้สอบบัญชีอื่น ข้าพเจ้าได้รับรายงานของผู้สอบบัญชื่อนั้นและการเสนอรายงานการสอบทานของข้าพเจ้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินของรายการต่าง ๆ ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมในต่างประเทศดังกล่าวซึ่งรวมอยู่ในงบการเงินระหว่างกาลรวม และงบการเงินระหว่างกาลเฉพาะบริษัทถือตามรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นนั้น

ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานสอบทานตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่เกี่ยวกับการสอบทาน ซึ่งกำหนดให้ข้าพเจ้าต้องวางแผน และปฏิบัติงานสอบทาน เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างพอประมาณว่างบการเงินแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญหรือไม่ การสอบทานนี้มีขอบเขตจำกัด โดยส่วนใหญ่ใช้วิธีการสอบถามบุคลากรของกิจการ และการ วิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลทางการเงิน จึงให้ความเชื่อมั่นน้อยกว่าการตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรอง ทัวไป ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงไม่อาจแสดงความเห็นต่อบงการเงินที่สอบทานได้

จากการสอบทานของข้าพเจ้าและรายงานการสอบทานของผู้สอบบัญชีอื่นที่กล่าวในวรรคที่หนึ่ง ข้าพเจ้าไม่พบสิ่งที่เป็นเหตุให้เชื่อว่า บงการเงินดังกล่าวไม่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัวไป

ข้าพเจ้าได้เคยตรวจสอบงบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2547 ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย และตรวจสอบงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกันเฉพาะ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทัวไป ซึ่งงบการเงินดังกล่าวได้รวมงบการเงินของบริษัทย่อยใน ต่างประเทศแปดแห่งและเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมในต่างประเทศสี่แห่งซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี อื่น โดยข้าพเจ้าได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไขตามรายงานลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 จากผลการตรวจสอบของ ข้าพเจ้าและรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีอื่น งบดุลรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 254 7 และงบดุลเฉพาะบริษัท ณ วันเดียวกัน ที่แสดงเปรียบเทียบเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินที่ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบและ เสนอรายงานไว้แล้วดังกล่าว ข้าพเจ้ามิได้ใช้วิธีการตรวจสอบอื่นใดภายหลังจากวันที่ในรายงานนั้น

(นางสุดจิตร บุษยประกอบ)

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 2991

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด

กรุงเทพมหานคร

1 สิงหาคม 2548